

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเขาสุกิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเขาสุกิ

หน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสุกิ

วัน/เดือน/ปี : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หัวข้อ : คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๘๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :

๑.คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๘๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.ผนวก มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการ
ปฏิบัติราชการ การกำกับ ดูแล ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงพันธ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

วันที่ 17 พ.ย. ๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายพิริยะ ภิบาลกุล)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิ

วันที่ 17 พ.ย. ๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายศรีณัฐ สุขเรห์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 17 พ.ย. ๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ จบ ๐๐๑๗.๓/ว ๒๖๘๓



ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบริน จบ ๒๒๐๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัด จันทบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๒๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๔๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ตามที่จังหวัดจันทบุรี ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๒๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๖๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จังหวัดจันทบุรี จึงมีคำสั่งแก้ไขคำสั่ง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี ทองแย้ม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐ ๓๙๓๑ ๒๒๗๗



คำสั่งจังหวัดจันทบุรี
ที่ ๗๙๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ
สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๒๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องแก้ไข
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแล
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๖๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดจันทบุรีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จังหวัดจันทบุรี จึงแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจ
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแล
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- ยกเลิกภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๒๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
- มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติ
ราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุธี ทองแย้ม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผนวก ก.

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ
สั่งและการปฏิบัติราชการการกำกับ ดูแล ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แบบทำยคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ ๓๘๖๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. เพื่อให้การบริหารราชการมีความรอบคอบ รัดกุมยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปฏิบัติตามภารกิจ และทำหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามภารกิจ และกำกับดูแล การปฏิบัติราชการในท้องที่อำเภอต่างๆ ตามเขตพื้นที่ทางการปกครอง

๒. กรณีโครงการพิเศษ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการใหม่ หรือหน่วยงานที่ยังไม่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลกำกับ เพื่อให้การบริหารโครงการมีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับลักษณะงานตามส่วนราชการในสังกัดกระทรวงหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กำหนดตรวจสอบ กลั่นกรอง ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

๓. ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ	นายอลงกรณ์ แอคะระรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง	นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านสังคม
<p>ราชการส่วนภูมิภาค</p> <p>๑. สำนักงานจังหวัด (ยกเว้นกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ ศปท.จ.จ.บ.)</p> <p>๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด</p> <p>๓. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด</p> <p>๔. สำนักงานคลังจังหวัด</p> <p>๕. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด</p> <p>๖. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด</p> <p>๗. สำนักงานเกษตรจังหวัด</p> <p>๘. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด</p> <p>๙. สำนักงานประมงจังหวัด</p> <p>๑๐. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด</p> <p>๑๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด</p> <p>๑๒. สำนักงานขนส่งจังหวัด</p> <p>๑๓. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด</p> <p>อำเภอ</p> <p>๑. อำเภอเขาฉกรรจ์</p> <p>๒. อำเภอนายายอาม</p> <p>๓. อำเภอแก่งหางแมว</p> <p>ราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>ราชการส่วนภูมิภาค</p> <p>๑. สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)</p> <p>๒. ที่ทำการปกครองจังหวัด</p> <p>๓. สำนักงานที่ดินจังหวัด</p> <p>๔. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด</p> <p>๕. เรือนจำจังหวัด</p> <p>๖. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด</p> <p>๗. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด</p> <p>๘. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด</p> <p>๙. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด</p> <p>๑๐. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด</p> <p>๑๑. สำนักงานสถิติจังหวัด</p> <p>๑๒. สำนักงานพลังงานจังหวัด</p> <p>อำเภอ</p> <p>๑. อำเภอมะขาม</p> <p>๒. อำเภอโป่งน้ำร้อน</p> <p>๓. อำเภอสอยดาว</p> <p>ราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัด</p>	<p>ราชการส่วนภูมิภาค</p> <p>๑. สำนักงานจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดจันทบุรี (ศปท.จ.จ.บ.)</p> <p>๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>๓. โรงพยาบาลพระปกเกล้า</p> <p>๔. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด</p> <p>๕. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>๖. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด</p> <p>๘. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด</p> <p>๙. สำนักงานแรงงานจังหวัด</p> <p>๑๐. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด</p> <p>๑๑. สำนักงานจัดหางานจังหวัด</p> <p>๑๒. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด</p> <p>อำเภอ</p> <p>๑. อำเภอเมืองจันทบุรี</p> <p>๒. อำเภอท่าใหม่</p> <p>๓. อำเภอแหลมสิงห์</p> <p>๔. อำเภอขลุง</p> <p>ราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล</p>

การกำกับดูแล หรือประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ/หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
สำนักงานในพื้นที่จังหวัด (ถ้ามี)

นางสาวปภาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ	นายอลงกรณ์ แอคะระรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง	นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านสังคม
<p>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๑. กระทรวงพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๔-๒จันทบุรี <p>๒. กระทรวงการคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี - ด้านศุลกากรจันทบุรี - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ธนาคารออมสิน - ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจสาขาจันทบุรี - สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย <p>๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการชลประทานจันทบุรี - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง - ด้านกักกันสัตว์จันทบุรี - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) - ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๖ - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง - สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี - สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ 	<p>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๑. กระทรวงกลาโหม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด - กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ - สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี - สำนักงานสัสดีจังหวัด - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ <p>๒. กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - การประปาส่วนภูมิภาค <p>๓. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ - สถานีตำรวจทางหลวง ๔ - สถานีตำรวจน้ำ ๔ - สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี <p>๔. สำนักงานอัยการสูงสุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานอัยการจังหวัด - สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด - สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด <p>๕. กระทรวงยุติธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี 	<p>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๑. กระทรวงสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี - ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๖.๕ จังหวัดจันทบุรี <p>๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี - สำนักงานเคหะชุมชนจันทบุรี - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี <p>๓. กระทรวงศึกษาธิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด - มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาเขตจันทบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี - ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดจันทบุรี - วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี - วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

<p>นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>นายอลงกรณ์ แอคะระรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง</p>	<p>นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านสังคม</p>
<p><u>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</u> ๕. กระทรวงคมนาคม - แขวงทางหลวงจันทบุรี - แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี - สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบุรี - ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษา ทางน้ำที่ ๕ จันทบุรี ๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี ๖. กระทรวงการต่างประเทศ - สำนักงานหนังสือเดินทาง ชั่วคราวจันทบุรี ๗. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม - ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี - สำนักงานบริการลูกค้ากสท. จันทบุรี - ส่วนบริการลูกค้าโทรศัพท์ จังหวัดจันทบุรี ทีโอที</p>	<p><u>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</u> ๖. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาย เลนที่ ๒ (ท่าสอน) - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาย เลนที่ ๓ (ขลุง) - ส่วนประสานและบริหารจัดการ กลุ่มน้ำชายฝั่ง - อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ - อุทยานเขตน้ำตกพลิ้ว - อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา สอยดาว - เขตรักษาพันธุ์สัตว์คลอง เครือหวายจันทบุรี ๗. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม - สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี <u>หน่วยงานภารกิจเฉพาะอื่นๆ</u> ๑. กองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ๒. ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด จันทบุรี(ศอ.ปส.จ.จ.บ.)</p>	<p><u>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</u> ๕. สำนักนายกรัฐมนตรี - สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๗ - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทยจันทบุรี - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทยเพื่อการศึกษา - สถานีวิทยุ บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน) ๕. กระทรวงวัฒนธรรม - วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี - หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี - หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลา ภิเษกจันทบุรี - สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พานิชย์นาวิจันทบุรี ๖. กระทรวงแรงงาน - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดจันทบุรี <u>หน่วยงานภารกิจเฉพาะอื่นๆ</u> - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตจังหวัดจันทบุรี (ศปท.จ.จ.บ.)</p>